



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

'ฟ้าทะลายโจร' เสริมอวัยวะ ใช้กับคนป่วย

**รพ.อภัยภูเบศร
แจกเมล็ดพันธุ์
แนะกินยี่งกก็ได้
ไทยป่วยเพิ่ม 27**

โฆษก ศบค.ยันผู้ป่วย
โควิด-19 รายใหม่รายวัน
ลดลงต่อเนื่อง มีแค่ 27 ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิต ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้าที่ ๑๑)

'ฟ้าทะลายโจร' ☆ ต่อจากหน้า 1
 เพิ่มติดต่อกันเป็นวันที่สาม และรักษาหายสะสม เฉลี่ย 2 พันราย นำสิจใจมี 35 จังหวัด รวม "สระแก้ว- อุบลฯ" เป็นสองพื้นที่ล่าสุดไร้ผู้ป่วยใหม่ในรอบ 14 วัน แต่ยังมีห้ามปรามเหตุชัมภอนไทยจากต่างแดน รอลงกลับมาดูภูมิอีกกว่า 8.9 พันคน ขณะที่กรมพาราเทบ 2 ผู้คุมหญิง 1 ผู้ป่วยติดเชื้อจาก รพ.เวียงจันทน์ ที่มาของเชื้อสร้างความมั่นใจ ส่วนการหายรักษา เริ่มมีหวังเพิ่มขึ้นเตรียมเสนอวิจัย "ฟ้าทะลายโจร" ในคน ลาดเริ่มได้ใจ พ.ค. ขณะที่ รพ.เจ้าพระยา-อภัยภูเบศรเร่งแจกเมล็ดฟ้าทะลายโจรให้ปลูก เป็นยาประจำบ้าน ส่วนยาแลกเปลี่ยนให้จำกัดการซื้อ 3 กระปุกต่อครอบครัวต่อเดือน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ของไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนอกจากมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วยังมีข่าวดีเรื่องความสืบหน้าทั้งการทดลองวัคซีน

และยารักษาโรคออกมาต่อเนื่องทั้งจากบริษัทเวชภัณฑ์ดังในต่างประเทศและการทดลองสมุนไพรที่บ้านของไทย

★ ยิ่งวางใจไม่ได้แม้ป่วยรายใหม่ลด
 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 20 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,792 ราย ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเติม หายป่วยกลับบ้านเพิ่มเติม 71 ราย หายป่วยสะสม 1,999 ราย อยู่ระหว่างรักษา 746 ราย มีจังหวัดที่ไม่มีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ 14 วันเพิ่มเข้ามาอีก 2 จังหวัดคือ สระแก้ว และอุบลราชธานี รวม 35 จังหวัด อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังเป็นสองหลักก็ยังไว้วางใจไม่ได้เพราะประเทศเพื่อนบ้านเพียงผลิตผลเล็กน้อยตัวเลขก็สูงขึ้น

★ ประเมินสถิติการแพร่เชื่อนำพอใจ
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ในที่ประชุม ศบค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานการคาดการณ์

การติดเชื้อของกองระบาดวิทยาว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันการติดเชื้อของผู้ป่วย 1 คน จะแพร่เชื้อได้ 1.2 คน เป็นสถิติที่ต่ำกว่าตามหลักการระบาดวิทยาที่มีการคำนวณ คาดว่าในปลายเดือน มิ.ย. ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเหลือสัปดาห์ละ 22 คน จากเดิมสัปดาห์ละ 200 คน ตัวเลขนี้เราสามารถดูแลรักษาได้ แต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยไป ตัวเลข 1.2 จะขยับไปเป็น 1.8 ทำให้คาดการณ์ในระหว่างวันที่ 22-28 มิ.ย. จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 2,419 ราย ซึ่งเยอะมากคนละเรื่องกันเลย ไม่อยากเห็นภาพนี้ นอกจากนี้ ศธ.ยังมีมาตรการคัดค้านหาผลการแพร่เชื้อในชุมชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงออกเป็นมาตรการติดตามหาผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ให้เจอ ค้นหาเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง โคสต้องเจาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานรวมถึงค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

★ คนไทยรอकिनเฉียดหมื่นคน
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศแล้ววันที่ 30 เม.ย. มี 8,998 คน คาดว่าจะมีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น เพราะสถานการณ์ทั่วโลกมีการติดเชื้อจำนวนมาก หลายคนอยากกลับบ้าน แต่เราต้องปรับสมดุลให้ดีสำหรับคนไทยที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับ มี 14 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา 1,950 คน ออสเตรเลีย 786 คน ขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานสถานการณ์โดยรัฐกำหนดให้ มี 796 แห่ง รองรับได้ 20,941 คน แต่ขณะนี้มีคนพักเพียง 2,339 คน ยังเหลืออีกหมื่นกว่า

★ ยันหาเชื้อ โควิดต่อวันเพิ่มขึ้น
 เมื่อถามว่ายังมีการตั้งข้อสังเกตว่าเพราะมีการตรวจน้อยจึงเจอผู้ป่วยน้อย นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ข้อกล่าวหาไม่ถูกถามประจำ ตัวเลขที่ถูกยกมา 2 หมื่นกว่านั้นเป็นตัวเลขเก่าที่ไม่ทันสมัยแล้ว ตัวเลขล่าสุดคือ 142,589 ตัวอย่าง ช่วงวันที่ 11-17 เม.ย. ตรวจได้ 21,715 ตัวอย่าง แต่ถ้าดูเป็นรายวัน ตั้งแต่ วันที่ 4-17 เม.ย. ยอดเฉลี่ยประมาณวันละ 3,000 ตัวอย่างขึ้นไป และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยวันที่ 17 เม.ย. ตรวจไป 3,397 ตัวอย่าง เจอเพียงร้อยละ 1.41 เท่านั้น หรือร้อยละคนเจอคนครึ่ง ยืนยันว่าเราจะเจอกลุ่มเสี่ยงที่มีความสำคัญจริงๆ ล่าสุด ศธ. ได้พัฒนาวิธีการตรวจใหม่ โดยตรวจนำลายแทนการตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูก ซึ่งผลได้ในระดับหนึ่ง ง่ายและปลอดภัยกว่าการตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูกที่ระหว่างดำเนินการอาจมีการโอจามได้ โดยเราจะพัฒนาการตรวจนี้ให้ดีขึ้น

★ ห่วงสุขภาพผู้สูงวัยอยู่บ้านนาน
 ต่อมา นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงเพิ่มเติมที่กระทรวงสาธารณสุขถึงการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมาก็ยังมีมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มนี้อย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม การที่ผู้สูงอายุอยู่บ้านนานๆ อาจจะทำให้เกิดภาวะถดถอยทั้งด้านร่างกายและสมอง ดังนั้นกรมการแพทย์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตออกให้คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ เน้นหลัก 5 อ. คือ 1.อาหาร ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นโปรตีน 2.อารมณ์ พยายามอย่าให้เกิดความเครียด จิตควรมีคนรู้ใจคอยรับฟังผู้สูงอายุ รับข่าวสารพอสมควร หากิจกรรมที่ชอบทำภายในบ้าน 3.ออกกำลังกายภายในบ้าน เช่น โยคะ แก่งวงแขน ขอบเท้า เป็นต้น 4.เอนกกายพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง และ 5.ออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างน้อยที่สุด ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ดูแลความต้องเตรียมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น

★ ขอเวลาศึกษาเลือกคนหายป่วย
 ส่วนการขอรับบริจาคเลือกผู้ป่วยที่หายแล้ว นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า โดยหลักการโรคไวรัสเมื่อติดเชื้อไปแล้วรักษาหาย 15-30 วัน ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มในช่วงนั้น เราจึงอยากไปขอรับบริจาคเลือดของผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์และทีมของกระทรวงสาธารณสุขกำลังร่วมมือกันวิจัยและไปขอเก็บเลือดของผู้ป่วยที่หายแล้วแต่โรคโควิด-19 เรายังไม่รู้จุดทั้งหมด จึงต้องศึกษากันต่อไป



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (หน้า ๑๑)

★ เสนอวิจัยฟ้าทะลายโจรในมนุษย์

ด้าน ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 ว่า จะทำในผู้ป่วยที่มีอาการน้อย โดยคาดว่าจะเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์กับสถาบันบำราศนราดูร ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ และจะเริ่มต้นดำเนินการในเดือน พ.ค.นี้

★ หญิงท้องแมลงอ่อนไม่ควรรกิน

ขณะที่ ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรีกล่าวถึงผลวิจัยที่ระบุว่าฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้โดยการฆ่าไวรัสโดยตรงและยังไม่มีให้ไวรัสเพิ่มจำนวนในเซลล์ว่าถือเป็นข่าวดีของไทยที่มีสมุนไพรพื้นบ้านสามารถยับยั้งเชื้อต้นเหตุโควิด-19 ได้ แต่ยังเป็นการศึกษาเบื้องต้นในหลอดทดลองเท่านั้น หากจะยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรมีผลต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ต้องศึกษาต่อในคน นอกจากนี้ให้คำนึงเสมอว่ายาทุกชนิดมีผลกับตับไตได้หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป ดังนั้น ควรรับประทานแต่พอดีและในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน

★ แจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ภญ.สุภาภรณ์กล่าวอีกว่าเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองและการสร้างความมั่นคงทางยาต่อประเทศ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้แจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนนำไปปลูกไว้ใช้ดูแลสุขภาพยามจำเป็น ท่านที่ต้องการรับเมล็ดพันธุ์สามารถติดต่อได้ที่เพจปลูกสมุนไพรอภัยภูเบศร หรือ โทร. 0-8721-8629, 0-8721-2899 นอกจากนี้ฟ้าทะลายโจรแล้วเรายังสามารถรับประทานเครื่องเทศ เช่น จิง ที่ก็มีประโยชน์ช่วยในเรื่องการเพิ่มป้องกันโรคหวัดได้เหมือนกัน

★ ให้ข้อได้ครอบครวัละ 3 กระปุก

นอกจากนี้ ภญ.สุภาภรณ์กล่าวด้วยว่า ปริมาณของฟ้าทะลายโจรมีค่อนข้างจำกัด จึงจะจำกัดการซื้อที่ 3 กระปุก ต่อบ้านเลขที่ต่อ 1 เดือน อยากให้ทุกคนพกฟ้าทะลายโจรไว้ ถ้ารู้สึกไม่สบาย เป็นไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ก็ทานได้เลย ประเทศไทยมีฟ้าทะลายโจรอยู่ในบัญชียาหลักอยู่แล้ว ส่วนราคาของยาหลักฟ้าทะลายโจรตรวจอภัยภูเบศร ยี่ห้อจริงไว้ที่ กระปุกละ 80 บาท และมีสต็อกเก็บไว้เพียงพอ

★ ผวจ.ตาก ยืนยันไม่ผ่อนคลายกฎ

สำหรับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วประเทศ ตลอดวันที่ 20 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก พล.ต.อ.กฤษณ์ ธีรเดช รอมแมงพิภพ 3 นายอรรถวิชัย สัมพันธ์รัตน์ ผวจ.ตาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รอรับคนไทยที่กลับลงในประเทศเมียนมา จำนวน 10 คน ที่

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดีนำขึ้นรถมาส่งยังด่านพรมแดนฝั่งไทย เป็นคนงานชายที่ไปทำงานก่อสร้างในกรุงเนปออร์ นายอรรถวิชัยกล่าวว่า แม้ในพื้นที่ จ.ตาก ไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 16 วัน แต่การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ยังต้องรอความชัดเจนของ ศบค.ก่อน

★ เมียนมาส่ง 8 คนไทยผ่านด่าน

ที่ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.แม่สอด นายประจัญปรีชณัฐกุล ผวจ.เชียงราย และคณะร่วมรับตัวคนไทยที่ทำงานในเมียนมากลับภูมิลำเนา จำนวน 8 คน โดย ผวจ.ทำซีเหล็ก และคณะมาส่งถึงด่านพรมแดนไทย-เมียนมา หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารทำพิธีการเข้าเมือง ใบรับรองแพทย์ และตรวจคัดกรองแล้วส่งไปกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ในสถานที่ทางจังหวัดไว้

★ ยะลาถอดผู้ติดเชื้อทะลุ 100

ส่วนทางใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 101 ราย รายแรกเป็นชายวัย 56 ปี ชาวบ้านนุเกะ หมู่ 2 ต.บาโจยจิน อ.ยะหา เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 เม.ค. เนื่องจากเป็นเครือญาติไปมาหาสู่กัน อีกรายเป็นหญิงอายุ 27 ปี เป็นราษฎรบ้านเขื่อนบางลาง หมู่ 1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยร่วมชุมชน นายธราวุธ ช่วยเกิด นอ.บันนังสตา เปิดเผยว่า ทางสาธารณสุขอำเภอบันนังสตา ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสันติ 1 ได้นำคณะเร่งสอบสวนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 101 ในพื้นที่ติดต่อกัน 4 หมู่บ้าน รวม 172 ราย เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด

★ เบตงพบคนไทยตกค้างใช้สูง 2

ที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จ.ยะลา มีคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียผู้ลงทะเบียนกับสถานทูตและสถานกงสุลขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทย 47 คน แต่เดินทางเข้ามาจริงเพียง 17 คน ในจำนวนนี้ 2 คน อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองประสานให้ รพ.เบตงมารับตัวไปตรวจสอบอย่าละเอียด ส่วนอีก 15 คน นำส่งไปศูนย์อาคารนานาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจคัดกรองและตรวจสอบภูมิลำเนา หากอยู่ที่ 0.เบตงจะนำตัวไปกักไว้ที่ศูนย์สังเกตอาการเริ่มป่วยอำเภอเบตง หากเป็นคนนอกพื้นที่จะส่งไปกักตัวตามภูมิลำเนาต่อไป

★ ไม่ได้รับผ่อนปรนไม่ได้กลับ

ที่ด่านพรมแดนสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส การเดินทางกลับของแรงงานไทยตกค้างในประเทศ

มาเลเซียวันที่ 8 มีผู้แสดงความประสงค์เดินทางกลับผ่านสถานทูตและสถานกงสุล 100 คน โดยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุโขทัย-ลกจัดรถบัส 2 คันไปรับจากด่านพรมแดนเมืองรันดูป็นยังมีมาส่งด่านพรมแดนสุโขทัย-ลก ปรากฏว่ามีผู้ได้รับผ่อนปรนเดินทางกลับแค่ 44 คน ทำให้มียอดผู้ได้รับผ่อนปรนเดินทางกลับทางด่านสุโขทัย-ลก รวมทั้งสิ้น 152 คน ส่วนกลุ่มคนไทยที่ไม่ได้ลงชื่อขออนุญาตผ่านสถานทูตและสถานกงสุล รวมถึงกลุ่มที่ไม่มีเอกสารใดๆ มาแสดงที่มารออยู่หน้าด่านพรมแดนเมืองรันดูป็นยังตั้งแต่เช้าตรู่ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะไม่อนุญาตให้ผ่านแดนอีกตามคำสั่งจากส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ส่งผลให้ทั้งหมดต้องลอบเข้าทางช่องทางธรรมชาติบ้านน้ำคอก หมู่ 5 ต.ปาล์มสด ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารจับกุมไว้ได้ 122 คน นำตัวไปเปรียบเทียบปรับคนละ 800 บาท ก่อนส่งไปกักตัวที่ศูนย์อาคารสามฟุตบอลมหาราช

★ สังกกลุ่มดวาระหักกักตัวที่บ้านต่อ

ที่โรงพยาบาลสนาม อ.ละงู จ.สตูล นพ.เป็ตรวิชัยชานนท์ ผอ.โรงพยาบาลสนาม อ.ละงู พร้อมแพทย์และพยาบาล ร่วมมอบคอกกักตบแดงส่งกลุ่มดวาระที่กักตัวจากประเทศอินเดียที่กักตัวครบ 14 วัน ให้เดินทางกลับบ้าน สำหรับกลุ่มดวาระที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 6 เม.ย.มีทั้งสิ้น 26 คน ตรวจพบเชื้อ 18 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม อ.ละงู 13 คน ที่ รพ.สตูล 4 คน และ รพ.มอ.หาดใหญ่ 1 คน ส่วน 8 คน ที่เหลือไม่พบเชื้อแต่ต้องกักตัว 14 วันและเมื่อครบกำหนดแล้วให้ไปกักตัวที่บ้านต่อให้ครบ 30 วัน จนถึงวันที่ 6 พ.ค.นี้

★ 2 ผู้คุมหญิงขุมพรติดเชื้อจาก รพ.

ด้าน นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ สสจ.ขุมพร กล่าวถึงผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 14 คน โดยผู้ป่วยรายที่ 13 และ 14 เป็นผู้คุมหญิงเรือนจำจังหวัดขุมพรว่าผู้ติดเชื้อรายที่ 13 และ 14 มาเฝ้าผู้ป่วยหญิงที่ติดอายุกรรมหญิง รพ.ขุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีเพื่อนร่วมงานสัมผัสเปลี่ยนมาเฝ้าไข้ 7 คน แต่ตรวจพบติดเชื้อ 2 ราย ส่วนอีก 5 คน และผู้ป่วยที่มารักษาอาการป่วยตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อรายที่ 12 เป็นหญิงวัย 24 ปี นอนรักษาอาการไข้เลือดออกที่ติดอายุกรรมหญิงเช่นเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคัดกรองในเรื่องนี้ มารวมเข้าตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ติดอายุกรรมหญิง รพ.ขุมพรฯ จนเกือบครบแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ

★ กทม.พบคนติดเชื้อ 6 ราย

ส่วนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า การดำเนินการตามมาตรการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (เฟส 2) กทม.ร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้า



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (หน้า ๑๑)

ออกหน่วยเคลื่อนที่เก็บสารคัดหลั่งของประชาชนที่ มีความเสี่ยง ซึ่งตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตรวจไป แล้วกว่า 1,000 ราย พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย ผลการ ปฏิบัติงานเชิงรุกเป็นที่น่าพอใจ หลังจากนี้จะดำเนินการตามเฟส 3 คือออกตรวจเคลื่อนที่ตรวจเชิงพื้นที่ กลุ่มอาชีพเสี่ยงเพื่อคัดกรองให้เข้มข้นมากขึ้น

★ เปิดคอนเมืองรับคนไทย

ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทำอากาศ สุวรรณภูมิ มีรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ ประสานข้อมูลเบื้องต้นว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21-30 เม.ย.นี้ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุล ไทยในประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม อินเดีย อิหร่าน กาตาร์ ออสเตรเลีย ฯลฯ ได้ทยอยประสาน สายการบินต่างๆ ช่วยเหลือคนไทยในแต่ละประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เดินทางกลับเข้าประเทศไทยที่ทำอากาศยาน คอนเมืองและทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามลำดับ จากนั้นช่วงบ่าย พล.อ.ประวิทย์ ผลาสินธุ์ รอง เสนาธิการทหาร พร้อมคณะ ได้เรียกประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทำอากาศยานคอนเมืองเพื่อซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติการ คัดกรอง และดูแลอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ เดินทางมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่ประตูเทียบเครื่องบินไปจนถึงการนำส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวเฝ้าระวัง การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลเตรียมไว้ 22 แห่ง ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย สูงสุด โดยเฉพาะกรณีกลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี และ ญาติธรรม ที่จะเดินทางกลับจากการแสวงบุญที่มีองค์ กักกัตา ประเทศอินเดีย จำนวน 842 ราย ในวันที่ 24-25 เม.ย.นี้

★ เล็งใช้พุทธมณฑลเป็นที่กักตัว

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายเทวัญ ลิปะพัฒน์ รอง.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถึง กรณีพระสงฆ์ แม่ชี และญาติธรรม จะเดินทาง กลับจากการแสวงบุญที่ประเทศอินเดียในวันที่ 24-25 เม.ย.นี้ว่า วันที่ 24 เม.ย.จะเดินทางมามีประมาณ 171 คน พระสงฆ์ 120-130 รูป นอกนั้นเป็นแม่ชี และญาติธรรม ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ ประสานกับเหล่าที่พัทธสถานแห่งประเทศไทย เล็งพื้นที่พุทธมณฑลไว้เพราะสามารถปฏิบัติกิจ ของสงฆ์ได้สะดวก

★ การระบาดในนิวยอร์กเลวจุดที่ก

สำหรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน ดินแดนต่างๆทั่วโลกนั้น สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ว่า ชาวอเมริกันในรัฐ อริโซนา โคโลราโด มอนทานาและกรังวอชิงตัน ดี.ซี. ชุมชนประท้วงเรียกร้องทางการท้องถิ่นเปิด

ธุรกิจและผ่อนคลายมาตรการเข้มงวด หลังมีประวั ง คล้ายกันก่อนหน้านี้อแล้วในหลายรัฐ แม้สหรัฐฯ พบ ผู้ติดเชื้อรวม 764,265 คน ผู้เสียชีวิตรวม 40,565 คน แต่ นายแอนดรูว์ คิวโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ระบุว่า การระบาดที่นิวยอร์กน่าจะผ่านจุดสูงสุดแล้ว แต่ยังไม่ประมาทไปได้

★ หลายชาติยุโรปคลายกฏ

ขณะที่หลายประเทศในยุโรปเริ่มผ่อนคลาย มาตรการเข้มงวด เริ่มที่เยอรมนีเปิดร้านค้าบาง ประเภทออรัยอนุญาตเปิดโรงเรียนระดับอนุบาล โปแลนด์เปิดให้ ชาวสวนสาธารณะและสวนป่า เดนมาร์ก ให้ร้านทำผม คลินิกทันตกรรมและร้าน สัก เปิดได้ หลังให้เปิดโรงเรียนประถมและเด็กก่อน เถนๆ ที่ป้อนหน้านี้ ส่วนสาธารณรัฐเช็กเริ่มผ่อนคลาย ขั้นแรกจากทั้งหมด 5 ระยะ เช่น เปิดตลาดสินค้า เกษตร ร้านขายรถยนต์และธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ เช่นเดียวกับ สวิตเซอร์แลนด์ ที่ในแลนด์และแอลเบเนีย เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แบบค่อยเป็นค่อย ไปเช่นกัน แต่ฝรั่งเศสและสเปนยังคงมาตรการ เข้มงวดไว้ต่อไปหลังสถานการณ์การระบาดยัง นำห่วง ส่วนที่อังกฤษมีผู้ติดเชื้อรวม 120,067 คน ผู้เสียชีวิต 16,060 คน สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (NHS) เตรียมทดสอบใช้น้ำเลือด (plasma) ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วเพื่อรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสระยะ พร้อมเรียกร้องผู้รักษาหายแล้ว บริจาคเลือดเพื่อทดสอบดังกล่าวเพราะหวังว่าระบบ ภูมิคุ้มกันร่างกายผู้รักษาหายแล้วจะช่วยรักษาผู้ป่วย คนอื่นๆได้ ส่วนอิตาลีมีผู้ติดเชื้อ 178,972 คน ผู้ เสียชีวิต 28,660 คน รัฐบาลหาทางผ่อนคลายคำสั่ง ล็อกดาวน์ ซึ่งจะครบกำหนดบังคับใช้ในวันที่ 4 พ.ค.นี้

★ ทดสอบยารักษาหลายขนาน

ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า โนวาร์ตีส บริษัท เวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ ทำข้อตกลง กับองค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯ เพื่อ ทดสอบทางคลินิกระยะ 3 กับผู้ป่วย 440 คนใน สหรัฐฯ เพื่อดูว่า "ไฮดรอกซีคลอโรควิน" ยา รักษามาลาเรีย จะรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ หรือไม่ โดยขณะนี้ทั่วโลกมีการทดสอบใช้ยาดังนี้ รักษาโรคโควิด-19 ควบคู่กับยาต้านมาลาเรียอีก ชนิดคือ "โคลอโรควิน" นอกจากนี้ บ.โนวาร์ตีส ยังมีแผนสนับสนุนการทดสอบยาก็ 2 ชนิด เพื่อ ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสระยะนี้ด้วย คือ รูซิดินิบ หรือ "จาวาท์" และ "ลาฟาเวอเนม" หรือ "อิลาเวีย"

★ ออสซี่เตรียมเปิด 3 ชายหาด

ที่ออสเตรเลียซึ่งมีผู้ติดเชื้อรวม 6,619 คน เสียชีวิต 71 คน และล็อกดาวน์ชายหาดส่วนใหญ่ ในนครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รวมทั้งชายหาด "บอนได" ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่เร็ววันนี้เจ้าหน้าที่ จะเริ่มเปิด 3 ชายหาด ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย คือ คูจี มารูบราและโคธเวลล์ แต่ผู้เข้ามาต้องยึด มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ส่วนนิวซีแลนด์ ที่มีผู้ติดเชื้อรวม 1,440 คน ผู้เสียชีวิต 12 คน ขยายคำสั่งล็อกดาวน์ออกไปอีก 1 สัปดาห์ แต่จะ เริ่มผ่อนคลายบางส่วนในวันที่ 27 เม.ย.นี้ ขณะที่ อินเดียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,558 คน ยอดผู้ติดเชื้อ รวมเพิ่มเป็น 17,615 คน ผู้เสียชีวิตเกือบ 600 คน หลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อนุญาตโรง งานและภาคเกษตรเริ่มงานได้ ส่วนศรีลังกาที่บังคับ ใช้เคอร์ฟิว 24 ชม.นาน 1 เดือน มาตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.ประกาศผ่อนคลายเคอร์ฟิว เหลือแค่เคอร์ฟิว ช่วงเวลา 20.00-05.00 น. หลังประกาศคุมการ ระบาดของไวรัสระยะนี้ได้แล้ว โดยผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 271 คน เสียชีวิต 7 คน

★ จีน-เกาหลีใต้เปิดพื้นที่สาธารณะ

ขณะที่จีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12 คน ผู้ติดเชื้อ รวมอยู่ที่ 82,747 คน ผู้เสียชีวิต 4,632 คน คณะ กรรมการสุขภาพแห่งชาติเรียกร้องให้มีการตรวจหา ไวรัสอย่างเข้มข้นและแม่นยำเพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อ รายใหม่เกิดลดการตรวจสอบ ไม้ว่าผู้มาจากต่างแดน หรือภายในประเทศ ขณะที่เมืองอุฮั่น ต้นตอการระบาด จะเปิดโรงเรียนมัธยมปลายในวันที่ 6 พ.ค. ส่วน ฮองกงไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ครั้งแรกนับแต่ต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ด้านเกาหลีใต้ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18 คนยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 10,674 คน ผู้เสียชีวิต อยู่ที่ 236 คน มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยผู้คนเริ่มกลับเข้าทำงาน ตามห้างสรรพสินค้าและ สวนสาธารณะ เริ่มมีผู้คนเข้ามาหนาแน่นขึ้น ต่างจาก ที่ญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องรัฐบาลเพิ่มมาตรการ รับมือการระบาด หลังยอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุเกิน 10,000 คน ผู้เสียชีวิต 171 คน

★ สิงคโปร์คิดเชื้อพุ่งแข่งเพื่อน

ส่วนชาติในอาเซียนปรากฏว่าสิงคโปร์กลับ นำห่างแทนที่อินโดนีเซีย เมื่อมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รายวันเพิ่มมากที่สุดนับแต่โรคโควิด-19 เริ่มระบาด คือ 1,426 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ทำให้ ผู้ติดเชื้อรวมเป็น 8,014 คนแซงหน้าอินโดนีเซียและ ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดใน อาเซียน ส่วนผู้เสียชีวิตมี 6 คน ส่วนอินโดนีเซียมี ผู้ติดเชื้อรวม 6,760 คน ผู้เสียชีวิตรวม 590 คน ฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อรวม 6,459 คน ผู้เสียชีวิต รวม 428 คน ทั้งนี้ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต จากไวรัสโควิด-19 ใน 210 ประเทศทั่วโลกเมื่อ วันที่ 20 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรวมทั้งโลก 2,419,724 คน ผู้เสียชีวิต 165,799 คน รักษาหายดีแล้ว 638,448 คน ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่สหรัฐฯ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ ตุรกี จีน และอิหร่าน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

สั่งขยายพรก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว ปิดตู้ส่งธกปลดล็อกดาวน

ผ่อนกฎเหล็กบางอาชีพ-ับบาร์ห้ามเด็ดขาด
กทม.ยึดเวลาห้ามขายเหล้ายาวไปถึง 30 เม.ย.

สู้ “โควิด-19” สั่งขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว
ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน “ปิดตู้” สั่ง 10 หัวหน้าศูนย์โควิด
เตรียมข้อมูลให้ครบรอบด้าน ทวีตผ่อนปรนกฎเหล็ก
ลดความเดือดร้อนประชาชน สธ. ชง 5 เงื่อนไข คลาย
ล็อกดาวน นำร่องเปิดห้าง-ร้านตัดผม- ♦ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

บิกิตู □ **ต่อจากหน้า 1**

ร้านอาหาร-สวนสาธารณะ แบบมีเงื่อนไข จังหวัดปลดผู้ป่วยในรอบ 14 วัน ช่วงต้นเดือน พ.ค. ตามมาอีก 38 จังหวัด ส่วน กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ชลบุรี ทยอยลด แต่ ผบ.-บาร์ ห้ามเปิดเด็ดขาด ไทยอิมค่อเนื่อง ผู้ป่วย “โควิด” รายใหม่ต่ำสุดเหลือ 27 ราย ไม่มีเสียชีวิตเป็นวันที่ 3 แถมนเตรียมปรับรูปแบบวิธีตรวจใหม่ด้วย “น้ำลาย” ขณะที่ กทม. ยึดเวลา “ห้ามขายเหล้า” ขวถึง 30 เม.ย. ผัง “พันธียศ” แฉแก๊งนายหน้ากักตุนแมสก์ อักษรย่อ “นายอ.-นางสาว พ.”

○ สรุปงาน 10 หน. ศูนย์โควิด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 เม.ย.ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ก.ลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ในระดับหัวหน้าศูนย์ทั้ง 10 ศูนย์ โดยที่ประชุมได้รับฟังรายงานสถานการณ์และสรุปความคืบหน้าการทำงานแต่ละด้าน โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กทม. ระบุว่า สถานการณ์ดีขึ้นตามหลักเกณฑ์จะมีผ่อนปรนในส่วนใดได้บ้างโดยในภาพรวมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ผ่านการวิเคราะห์ศึกษาทางสถิติพิจารณาว่ากิจกรรมประเภทใดบ้างที่ผ่อนปรนได้

○ ปลดล็อกต้องเป็นขั้นตอน

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การดูแลของหน่วยงานตนเอง หากมีมาตรการผ่อนคลายเป็นต้องมีการเพิ่มเติมเช่นไรโดยในการปลดล็อกจะต้องมีมาตรการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน ที่ยังกำหนดอยู่รวมทั้งพิจารณามาตรการตรวจสอบการคัดกรอง ให้เหมาะสมรวมทั้งการดำเนินการ

ทุกอย่างให้ยังคงเป็นไปตามหลักการ Social Distancing (ระยะห่างทางสังคม) และ ประชาชนคงเห็นความสำคัญในการดำเนินมาตรการที่ชัดเจนจะได้เกิดความไว้วางใจ ร่วมมือกับรัฐบาล มาตรการ Work From Home (ทำงานที่บ้าน) ที่ยังคงใช้จะปรับอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

○ ไม่ลดขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมว่า ไม่มีพูดถึงการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่เป็นการสรุปสถานการณ์และจำนวนผู้ติดเชื้อว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร รวมถึงจำนวนผู้ที่ใส่หน้ากากด้วย โดยนายกฯ จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปรวบรวมและพิจารณาด้วยตนเองอย่างไรก็ตามหากจะขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก่อนซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนวันที่ 30 เม.ย. ทั้งนี้ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ระบุไว้ว่า กรณีจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน นายฯ สามารถประกาศไปก่อนโดยไม่ต้องเข้าครม.ก็ได้แล้วรีบนำเข้าครม.ทีหลัง

○ คาดคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป

รายงานข่าวจากที่ประชุม สบค. แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ แสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยภาพรวมจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข ไปประเมินและหารือกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพื่อพิจารณาผ่อนปรนมาตรการให้กับบางอาชีพ โดยย้ำว่าให้เป็นการผ่อนคลายเป็นนิโคติกา ตลาดนัด หรือร้านค้าบางประเภทที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าที่มีความจำเป็นแต่ก็จะต้องมีมาตรการเข้มในการรักษาความสะอาด แต่กรณีของสถาบันเชิงต่าง ๆ ยังคงใช้มาตรการเข้มอยู่ต่อไปและยังคงมาตรการเคอร์ฟิวต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปไม่มาจะต่ำกว่า 1 เดือน

○ ไทยป่วยใหม่ลดเหลือ 27 คน

เวลา 12.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษก สบค. แถลงว่า ไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 27 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,792 ราย ใน 68 จังหวัด ผู้ที่รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วอีก 71 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ที่รับการรักษาหายแล้วรวมเป็น 1,999 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ จึงทำให้เสียชีวิต

สะสมยังอยู่ที่ 47 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่กำลังรับการรักษาอยู่ มี 746 ราย

○ ปลัดมธจว. ไร้ติดเชื้อใหม่

สำหรับจังหวัดที่ไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วยยังเป็น 9 จังหวัดเดิม ขณะเดียวกัน จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 14 วันขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 35 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา สุรินทร์ สตลนคร เขียงราย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก บุรีรัมย์ นุกาดหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระบุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ระยอง ตาก สระแก้ว อุบลราชธานี ส่วนผู้ป่วยสะสม 2,792 ราย กรุงเทพฯ มีมากที่สุด 1,440 ราย ตามด้วย จ.ภูเก็ต 192 ราย นนทบุรี 151 ราย สมุทรปราการ 108 ราย ยะลา 101 ราย ปัตตานี 90 ราย ชลบุรี 86 ราย สงขลา 58 ราย เชียงใหม่ 40 ราย ปทุมธานี 34 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 87 ราย ด้านกลุ่มอายุที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ คืออายุ 20-29 ปี มี 688 ราย

○ เจอคนป่วยกลับจากอังกฤษ

ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสยืนยันกับผู้ป่วย 16 ราย กลุ่มจากสถานที่ชุมชน ห้างสรรพสินค้า และตลาด 2 ราย ผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 8 ราย และผู้ที่มาจากต่างประเทศและเข้ารับการรักษาในสถานที่ของภาครัฐ 1 ราย ซึ่งเป็นคนที่มาจากประเทศอังกฤษ ทั้งนี้กรณีของผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้าในแต่ละสัปดาห์พบว่าช่วงสัปดาห์ที่ 13 มี 185 ราย สัปดาห์ที่ 14 เพิ่มขึ้น 329 ราย สัปดาห์ที่ 15 ลดเหลือ 176 ราย สัปดาห์ที่ 16 ลดเหลือ 121 ราย และสัปดาห์ที่ 17 ลดมาเหลือ 32 ราย แต่ทุกคนที่อยู่ในบ้านยังต้องระวังต่อเนื่อง และสวมหน้ากากผ้ากันไว้ ส่วนคนอาชีพเสี่ยง พบว่ามีแนวโน้มลดลงแต่ในแต่ละสัปดาห์ ขณะที่กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขยังมีประปราย กลุ่มคนที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐเริ่มจากสัปดาห์ที่

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

15 พม 52 ราย ลดลงมาเหลือ 7 ราย และเป็น 9 ราย ด้านกลุ่มคนที่ไปสถานที่ชุมชน ตลาดนัด นักตัวเลขในแต่ละสัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ดังนั้นเราจะต้องเพิ่มมาตรการป้องกันส่วนบุคคล โดยตอนนี้ยังมีคนไปรวมตัวกันทั้งด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ อาทิ การไปรอรับบริจาคสิ่งของ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจ

○ทั่วโลกติดโรค 2.4 ล้านราย

ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก พบว่าผู้ติดเชื้อยืนยันทั่วโลก 2,407,339 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 54,218 ราย ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 618,679 ราย เสียชีวิต 165,059 ราย โดยสหรัฐยังมีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 764,265 ราย ตามด้วยสเปน 198,674 ราย อิตาลี 178,972 ราย ฝรั่งเศส 152,984 ราย เยอรมนี 145,742 ราย ในเอเชียและอาเซียน ยังมีผู้ป่วยสะสม 82,747 ราย อิหร่าน 82,211 ราย อินเดีย 17,615 ราย ญี่ปุ่น 10,797 ราย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 501 รายตามด้วยเกาหลีใต้ที่มีผู้ป่วยสะสม 10,674 ราย มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 13 ราย ส่วนในภูมิภาคอาเซียน สิงคโปร์มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ 6,588 ราย เพราะมีผู้ป่วยรายใหม่ 506 ราย ขณะที่อินโดนีเซีย 6,575 ราย ฟิลิปปินส์ 6,259 ราย และมาเลเซีย 5,389 ราย กรณีของสิงคโปร์มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดการติดเชื้อจากแรงงานต่างชาติดังกล่าว

○เชื้อมีย.ป่วยเหลือ 22 คน

ทั้งนี้การประชุมศบค.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นพ.สุภณ กายจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอการคาดการณ์การติดเชื้อว่าถ้าพิจารณาจากสถานการณ์การติดเชื้อในปัจจุบัน พบว่าคนติดเชื้อ 1 ราย สามารถติดเชื้อไปถึงคนอื่นได้อีก 1.12 ราย ดังนั้น ถ้าคำนวณตามหลักการระบาดวิทยา ที่สัปดาห์ละ 200 คน คาดการณ์ว่าปลายเดือน มี.ย. อาจมีผู้ติดเชื้อเหลือ 22 ราย แต่ถ้าควบคุมได้ดี โดยคนติดเชื้อ 1 ราย สามารถติดเชื้อไปได้อีก 1.8 คนหรือเกือบ 2 คน คาดว่าในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่ 20-26 เม.ย. จะมีผู้ติดเชื้ออีกประมาณ 336 ราย แต่ถ้าใส่สูตรคำนวณคาดการณ์กันว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงช่วงวันที่ 22-28 มี.ย. จะมีผู้ติดเชื้อ 2,419 ราย วิธีที่จะไม่ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นคือการเข้าไปค้นหาในชุมชน โดยติดตามจากผู้สัมผัสผู้ป่วยเดิมและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง

○จับแหกเคอร์ฟิว 660 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า สำหรับผลการปฏิบัติงานช่วงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ต่อเนื่องเข้าวันที่ 20 เม.ย. มีผู้ฝ่าฝืน ออกนอกเคอสถาน 660 ราย ลดจากคืนก่อน 14 ราย ชุมชน มั่วสุม 86 ราย เพิ่มขึ้นจากคืนก่อน 18 ราย พกติดรรมซั้ง ๑ เดิม ๑ จึงขอให้ร่วมมือ อย่าให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้น ส่วน 10 จังหวัดที่มีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวมากที่สุด ได้แก่ ปทุมธานี เกิด สนุทปรการ กรุงเทพฯ นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี สระบุรี สงขลา และเชียงใหม่ และมี 8 จังหวัด ที่ไม่มีผู้ฝ่าฝืนเลย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี พิจิตร สกลนคร ศรีสะเกษ อุทัยธานี บุรีรัมย์ และอ่างทอง

○ย้ำพ.ร.ก.ฉุกเฉินจำเป็น

ถ้าถามเรื่องการคงอยู่ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมีความจำเป็นในสถานการณ์นี้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะหารือกันว่าจะกดไป นายกฯ ระบุว่าคงจะผ่อนคลายเป็นค่อยๆ จะต้องมีมาตรการออกมา ก่อนโดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการไปหารือกับผู้ประกอบการและเสนอขึ้นมาว่าจะมีมาตรการควบคุมอย่างไรให้ดูแลกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ครอบคลุม รวมถึงพิจารณาเรื่องสถานที่ เช่น สนามกีฬา ตลาดสด จะจัดระเบียบอย่างไรให้ปลอดภัย ต้องทยอยกันทำ

○ตรวจโควิดด้วยน้ำลาย

เมื่อถามว่า ยังมีมาตรการตั้งข้อสังเกตว่า เพราะมีการตรวจน้อยประเทศจึงเจอผู้ป่วยน้อย นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ข้อกล่าวหาที่ถูกถามมาประจำ ตัวเลขล่าสุดคือ 142,589 ตัวอย่าง ในช่วงวันที่ 11-17 เม.ย. ตรวจได้ 21,715 ตัวอย่าง แต่ถ้าดูเป็นรายวัน ตั้งแต่วันที่ 4-17 เม.ย. ยอดเฉลี่ยประมาณวันละ 3,000 ตัวอย่างขึ้นไป และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในวันที่ 17 เม.ย.มีตรวจไป 3,397 ตัวอย่าง เจอเพียงร้อยละ 1.41 เท่านั้น หรือร้อยละคนเจอคนครึ่ง หรือสองร้อยละคนเจอ 3 คนโดยประมาณ ขึ้นต้นว่าเราเจาะกลุ่มเสี่ยงที่มีความสำคัญจริง ๆ ล่าสุดเมื่อเช้ากระทรวงสาธารณสุขมีวิธีการ

ตรวจรูปแบบเก็บตัวอย่างใหม่ โดยการใช้น้ำลายมาตรวจ ซึ่งก็มีแนวโน้มได้ผลดีสะดวกมากขึ้น เนื่องจากเก็บตัวอย่างได้เร็วขึ้น

○ขงศบค.คลายล็อกดาวนีย์

ที่กระทรวงสาธารณสุข มีประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวนีย์ ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ทั้งนี้ นพ. คำณวน อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รว.สาธารณสุข เฉพาะการแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด-19 สัมภาษณ์หลังประชุมว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ต้องมีเปลี่ยนผ่านวิกฤติโควิด-19 แต่ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมทุกประการ ต้องมีเงื่อนไขบางประการ ซึ่งอยู่ระหว่างที่รพว.สาธารณสุข เสนอหนังสือรอบความคิดนี้ เสนอต่อ ศบค. และหารือภาคส่วนต่างๆ เพื่อทำเป็นมาตรการระดับประเทศ โดยเรื่องทั้ง 1 มาตรการด้านสาธารณสุขยังต้องทำอย่างเข้มข้นการเดินทางเข้าไทยยังคงมีใบรับรองแพทย์ มีประกันสุขภาพเข้ามาแล้วต้องถูกกักตัว 14 วัน ขณะเดียวกันต้องมีค้นหาคนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่กันแออัดและตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เป็นต้น

○ผับ-บาร์ห้ามเปิดเด็ดขาด

เรื่องที่ 2 คนไทย สังคม และองค์กรต้องสร้างข้อตกลงว่าจะปฏิบัติสุกฤษณะที่ถูกต้องออกมายังที่สาธารณะต้องสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ต้องอยู่ห่างกันการใช้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมที่จะไปสูมหัวกัน 10 คน ดังนั้นการประชุมต่าง ๆ ต้องงด 3.ภาคธุรกิจ ตอนนี้มีคนตกงาน 7-10 ล้านคน แต่ทราบว่ามีสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมหรือร่วมกันถึงการเปิดดำเนินธุรกิจโดยแบ่งธุรกิจตามความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นความเสี่ยงสูง กลางต่ำ และไปหามาตรการปรับให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด 4.สถานการณ์ประกอบกิจการบางอย่างที่มีความเสี่ยงสูงที่เราพิสูจน์ทราบว่าเป็นต้นกำเนิดการระบาด เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ สถานบริการทางเพศทั้งทางตรง ทางอ้อม สนามพนัน บ่อน เป็นต้นจะต้องปิดยาวนานกว่าสถานการณ์ปกติหนึ่งนอภาคถ้าจะปิดกิจการอะไรบางอย่างก็จะไม่ทำครอวจกรวาล จะทำเฉพาะจุดที่เป็นต้นตอปัญหา และ 5.ต้องเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ ทั้งระดับประเทศ จังหวัด อำเภอหากพบพื้นที่ใดมีความ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สธ.เสนอนายกฯปลดล็อก 32จว. ลอตแรก เปิดห้าง-ร้านตัดผมต้นพค.

น่าน-พิษณุโลก-แพร่-น่าน
กทม./ปริมณฑลเปิดที่หลัง
'ฝั้บ-สนามมวย'รอไปก่อน
ยอดป่วยอีก27ไม่มีตายเพิ่ม

ศบค.สรุปไทยพบผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 รายใหม่ 27 ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเป็นวันที่ 3
โฆษกฯชี้ตัวเลขสองหลักอย่า
เพิ่งวางใจ ย้ำพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ยังจำเป็น ด้านสธ.หารือผ่อน
มาตรการโควิด-19 เล็งเปิด
ธุรกิจ จัดตามระดับความเสี่ยง
ต่อ : ปลดล็อก -หน้า 10

มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ปลดล็อก

ต่ำ-ปานกลาง-สูง เริ่มจากสวนสาธารณะ เปิดก่อน ตามด้วยร้านค้า ผัก แต่ต้องยึดมาตรการสกัดระดับเข้มงวด คาดปลดล็อกนำร่อง 32 จว. ต้นพ.ค. อีก 38 จว. เปิดรอบ 2 กลาง พ.ค. และ 7 จว. นำโดย กทม. ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ปัตตานี ยะลา กลุ่มสุดท้ายเปิดได้ต้นมิ.ย. บิ๊กตุ๊ก ศบค. ติดตามงาน 10 ศูนย์โควิด เล็งคง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-กอร์ฟิวต่อ คาดไม่ต่ำกว่า 1 เดือน รอ สมช. เสนอเข้า ครม.

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) แถลงสถานการณ์ระดับของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน ว่า ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,792 ราย ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 71 ราย หายป่วยสะสม 1,999 ราย อยู่ระหว่างรักษา 746 ราย แม้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังเป็นสองหลัก แต่ยังไว้วางใจไม่ได้ เพราะประเทศเพื่อนบ้านเขาเพียงผิดพลาดเล็กน้อยตัวเลขก็สูงขึ้น ทั้งนี้ มีจังหวัดที่ไม่มีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่รอบ 14 วัน เพิ่มเข้ามาอีก 2 จังหวัด คือ สระแก้ว และอุบลราชธานี รวมแล้วขณะนี้ มี 35 จังหวัด

นายภคกุลศบค. กำชับดูแลเบี่ยงเลียงจนท. นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ช่วงเช้าวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค. เป็นประธานประชุม ศบค. ชุดใหญ่ โดยนายภคกุลชื่นชมประชาชนที่ช่วยกันทำให้ตัวเลขลดลงเป็นเลขสองหลักมาสู่ระยะหนึ่งแล้ว พร้อมกับชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และจากการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมด่านต่างๆ นายภคกุลอยากให้คุณดูแลเรื่องเบี่ยงเลียงและค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการดูแลอย่างดี เพราะเชื่อมั่นในวิจรรณญาณและสติปัญญาในการช่วยแก้ไขปัญหา

จับตาศบค.ปลดล็อกซีต้องมีแผนก่อน ส่วนคำถามเรื่องการคงอยู่เรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังจำเป็นในสถานการณ์นี้ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะหารือกันวาระถัดไป นายภคกุลระบุว่า การจะผ่อนคลายเป็นอย่างไร ต้องมีมาตรการออกมาก่อน โดยมอบให้หัวหน้าส่วนราชการไปหารือกับผู้ประกอบการและเสนอขึ้นมาว่าจะมีมาตรการควบคุมอย่างไร ดูแลกลุ่มอาชีพให้ครอบคลุม รวมถึงพิจารณาเรื่องสถานที่ เช่น สนามกีฬา ตลาดสดจะจัดระเบียบอย่างไรให้ปลอดภัย ไปพิจารณาว่าพื้นที่ไหนปลอดภัยหรือไม่ ต้องทยอยทำ จังหวัดไหนไม่มีรายงานผู้ป่วยเลยก็ต้องผ่อนคลายเป็นไปตามมาตรการ

รวมถึงไปศึกษาจากต่างประเทศที่ผ่อนคลายเป็นแล้วว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร จัดสมดุลให้เหมาะสมระหว่างปัญหาการแพร่ระบาดและปัญหาเศรษฐกิจ ให้เดินควบคู่กันได้อย่างปลอดภัย และนายภคกุลยังเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจต้องใช้ข้อมูลบิกดาต้า เอาฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกัน การแก้ปัญหาจึงจะประสบความสำเร็จ

ข้อดีตราแพร่เชื้อคนแพร่ได้ 1.12 คนรับมือได้ นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ในที่ประชุมปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รายงานการคาดการณ์ติดเชื้อของกองระบาดวิทยา ว่า ปัจจุบันการติดเชื้อของผู้ป่วย 1 คน จะแพร่เชื้อได้ 1.12 คน เป็นสถิติที่ดีมาก ๆ เป็นอัตราที่ต่ำ ซึ่งตามหลักระบาดวิทยาที่คำนวณ คาดว่าปลายเดือนมิถุนายน ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเหลือสัปดาห์ละ 22 คน จากเดิมสัปดาห์ละ 200 คน ตัวเลขนี้เราดูแลรักษาได้ แต่ถ้าเราปล่อยปละละเลย ไปชุมนุม ตัวเลข 1.12 จะขยับไปเป็น 1.8 ทำให้คาดการณ์ระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 2,419 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเป็นคลื่นเรื่องกันเลยทีเดียว เราไม่อยากเห็นภาพนี้ ทั้งนี้ มีการฉายภาพให้ที่ประชุม ศบค. เห็นเพื่อวางแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง เวชภัณฑ์ นอกจากนี้ สธ.ยังมีมาตรการค้นหา ลดการแพร่เชื้อในชุมชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก จึงออกเป็นมาตรการติดตามหาผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าให้เจอ ค้นหาเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยต้องเจาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมถึงค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

คนไทยแจ้งกต.ขอกลับปท.กว่าพันคน โฆษก ศบค.กล่าวถึงกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ที่รายงานคนไทยที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ หลังวันที่ 30 เมษายน มี 8,998 คน และคาดว่าจะลงทะเบียนเพิ่มขึ้น เพราะสถานการณ์ทั่วโลกมีการติดเชื้อจำนวน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

มาก หลายคนจึงอยากกลับบ้าน แต่เราต้องปรับสมดุลให้ดี ทั้งนี้ สำหรับคนไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับ มี 14 ประเทศ อาทิ สหรัฐ 1,950 คน ออสเตรเลีย 786 คน โดยทุกคนต้องทำตามขั้นตอน ซึ่งไม่มีการขอยกเว้น ขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานสถานการณ์ของรัฐบาลไทยมี 796 แห่ง รองรับได้ 20,941 คน แต่ขณะนี้มีคนพักเพียง 2,339 คน ยังเหลืออีกหมื่นกว่า

นายกฯสั่งจัดระเบียบแจกของบริจาค

ส่วนกรณีการดูแล มีคนนำสิ่งของมาแจกให้ประชาชนนั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า คนที่นำสิ่งของมาแจกมีเจตนาดี แต่ขอให้ประสานไปยังหน่วยงานของรัฐก่อน อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้เข้าไปช่วยจัดระเบียบและระบบให้ดี ถ้าจะบริจาคให้ประสานกับสำนักงานเขต ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมว่าจะมีการแจกเงินในจุดต่างๆ แต่ปรากฏว่าไม่มีการแจกจริงนั้น ตนไม่แน่ใจว่าการทำแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร การสร้างความหวังให้คนที่อยากมารับแต่มาแล้วเขาผิดหวังแล้วยังมีโอกาสคิดโรคกลับไป ท่านไม่ได้บุญอะไรและได้ความรู้สึกไม่ดีกลับมา และอาจทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จะมีการติดตามข่าวปลอมต่างๆ

สร.สรุปแผนคุมเข้มก่อนผ่อนล็อกดาวน์

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สร.) นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รมว.สาธารณสุข เฉพาะการแก้ปัญหาแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กล่าวหลังประชุมหารือแนวทางผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์รับมือโควิด-19 ว่า ช่วงเช้าวันนี้ (20 เม.ย.) ได้หารือร่วมกับคณะแพทย์จากสถาบันต่างๆ มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน โดยที่ประชุมเห็นตรงกันถึงการผ่อนปรนมาตรการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยมาตรการที่ต้องคงไว้ไม่สามารถผ่อนปรนได้ ได้แก่ การตรวจคัดกรองประชาชน ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่เดินทางมาต้องอยู่ภายในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดหาให้ 14 วัน

ตามที่รัฐกำหนด และทุกจังหวัดต้องค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ และเพิ่มความเข้มข้นเรื่องการตรวจในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมาตรการนี้ต้องไม่หย่อนยานเด็ดขาด

เล็งปิดธุรกิจตามความเสี่ยง-ผับบาร์หยุดยาว

นพ.คำนวณกล่าวต่อว่า มาตรการที่ประชาชนต้องปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอ คือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเหมือนเดิม งดชุมนุม เพื่อไม่ให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ ได้หารือและทราบว่าขณะนี้ประชาชน 7-10 ล้านคน ประสบปัญหาตกงาน ได้ประเมินร่วมกันและผ่อนปรนเพื่อให้การดำเนินงานกลับมาทำได้ตามปกติ โดยปรับตามความเสี่ยง และความหนาแน่นในพื้นที่ สถานประกอบการ แบ่งเป็นเสี่ยง สูง เสี่ยงกลาง เสี่ยงต่ำ ส่วนกิจการที่ต้องหยุดดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ได้แก่ สถานบันเทิงผับ บาร์คัลบี้คาราโอเกะ อาบอบนวด สนามมวย ที่มี การพนันแข่งขัน กูรู๋อง ตะโกน เป็นผลมาจากข้อมูลการแพร่ระบาดของโรค ที่เป็นต้นตอของการเพิ่มจำนวนผู้ป่วย

ขงร2จว.เสี่ยงต่ำเปิดลอตแรกต้นพค.

“ต่อไปในอนาคตการพิจารณาปิดสถานที่ จะไม่ทำแบบครอบจักรวาลเหมือนกันหมดทุกพื้นที่ ทั้งประเทศ 77 จังหวัด แต่จะพิจารณาบางพื้นที่ และรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์เฉพาะในพื้นที่ที่เกิดปัญหา เพื่อชะลอไม่ให้เกิดซ้ำอีก โดยพิจารณาใช้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข จากวันที่ 14 เมษายน พบในพื้นที่ 32 จังหวัด ไม่มีการระบาดมานาน 2 สัปดาห์ ถือเป็นการพบผู้ติดเชื้อระดับต่ำ กลุ่มนี้จะผ่อนปรนมาตรการได้ก่อน เริ่มดำเนินการต้นเดือนพฤษภาคม จากนั้น หาก 2 สัปดาห์ สถานการณ์ดีขึ้นก็พิจารณาเพิ่มจังหวัดที่ติดเชื้อประปรายในรอบ 2 สัปดาห์ อีก 38 จังหวัดให้เปิดดำเนินการได้ปกติ คาดว่ากลุ่มนี้ดำเนินการได้กลางเดือนพฤษภาคม” นพ.คำนวณกล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

7จว.พบติดเชื้อต่อเนื่องผ่นได้ต้นมัย.

และว่า ส่วนที่เหลืออีก 7 จังหวัด ที่พบการติดเชื้อต่อเนื่อง แต่ไม่มีการระบาดใหญ่ คาดว่าจะผ่นปรนเปิดจังหวัดได้ ประมาณต้นเดือนมิถุนายน แต่ต้องทำอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการระบาดใหม่ระลอก 2-3 หากประชาชน และภาคธุรกิจ ร่วมมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะทำให้เกิดความสมดุลต่อการใช้ชีวิต ความปลอดภัย ธุรกิจก็เดินหน้า ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปเพื่อความปลอดภัย ภาคธุรกิจจะนำแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณา ปรับให้เหมาะสม ดูจากสถานที่ ห้องเล็กแคบหรือแออัด อากาศถ่ายเทหรือไม่ เช่น ร้านอาหาร จัดโต๊ะให้มีระยะห่าง ร้านจัดผจัดทำเวลานัดมาตัดผผ ไม่อนุญาตให้คนไปรอที่ร้าน

ห้าง-สวน-เสริมสวยเปิดได้แต่ต้องเว้นระยะ

สำหรับห้างสรรพสินค้านั้น นพ.คำนวณกล่าวว่า อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงปานกลาง การเข้าไปทำกิจกรรมในห้างร้าน ต้องตรวจคัดกรองหน้าทางเข้า วัดอุณหภูมิ และกำหนดระยะเวลาใช้บริการและจำนวนที่เข้า ห้องนั่งภายในห้างต้องไม่รอคิว ทำแอปพลิเคชัน บันทึกข้อมูล ผู้ใช้บริการในห้างและให้ข้อมูลประชาชน ขณะเดียวกันก็บอกได้ว่าใช้บริการอะไร สิ่งสำคัญห้ามจัดงานที่ทอง โปรโมชัน อย่างเด็ดขาด ส่วนสวนสาธารณะ คาดว่าเป็นสิ่งแรกที่กลับมาดำเนินการได้ เพราะเสี่ยงต่ำ แต่การออกกำลังกายต้องไม่จับกลุ่ม ชุมชน เช่น ออกกำลังกายทำได้ แต่ต้องไม่จับกลุ่มกินน้ำชากันต่อ ส่วนในเด็กนักเรียน ที่เลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเดือนกรกฎาคม ต้องปรับตัว โดยเฉพาะโรงเรียนที่ติดเครื่องปรับอากาศ ต้องมีการจัดโต๊ะและระยะห่าง

น่านน้ำร่อง3จว.แรก-กทม.7จว.กลุ่มสุดท้าย

นพ.คำนวณ กล่าวด้วยว่า กรอบแนวคิดรูปแบบต่างๆนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะได้นำไปเสนอที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อไป

ได้แก่ จ.น่าน กำแพงเพชร พิจิตร สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท บึงกาฬ ตราด ระนอง จันทบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครนายก นครพนม พังงา สตงคร สตูล หนองบัว ลาดู อำนาจเจริญ อุตรธานี พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลพบุรี สระบุรี คาดว่าจะเริ่มได้ต้นเดือนพฤษภาคม

ส่วน 38 จังหวัดที่เหลือ เปิดในรอบ 2 กลางเดือนพฤษภาคม ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี เชียงใหม่ นราธิวาส กระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นบุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สงขลา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี

ส่วน 7 จังหวัดที่ยังพบผู้ป่วย และจะสามารถผ่นปรนเปิดทำการเป็นกลุ่มสุดท้าย ต้นมิถุนายนได้แก่ กทม. ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ปัตตานี ยะลา

นายกฯออกสภ.สรุปงาน10ศูนย์

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ในระดับหัวหน้าศูนย์ทั้ง 10 ศูนย์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และสรุปความคืบหน้าการทำงานแต่ละด้าน ขณะที่นายกฯสั่งให้เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้าน ก่อนพิจารณาผ่นปรนมาตรการต่างๆ รวมถึงให้ศึกษาจากต่างประเทศที่ผ่นปรนแล้ว มีปัญหาอะไรหรือไม่ เพราะถึงแม้ขณะนี้ ประเทศไทยจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อระดับที่ต่ำ แต่ต้องนำข้อมูลมาดูแลเตรียมให้พร้อมก่อนพิจารณา

ให้สร.เกาะผ่นล็อกดาวน์แต่เพิ่มกฎเหล็ก

สำหรับเรื่องการผ่นคลาย

มาตรการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีให้แนวทางและข้อพิจารณา โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข หากสถานการณ์ดีขึ้นตามหลักเกณฑ์จะผ่นปรนในส่วนใดได้บ้าง โดยภาพรวมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก วิเคราะห์ศึกษาทางสถิติ พิจารณาว่ากิจกรรมประเภทใดบ้างที่ผ่นปรนได้ เพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพบางประเภทได้ ให้ประชาชนมีรายได้ อาจต้องกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติม อาทิ ตลาด ประเภทใดเปิดได้บ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสั่งการให้ทุกหน่วยงานภายใต้การดูแลของหน่วยงานตนเอง หากมีมาตรการผ่นคลายต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเช่นไร ในการปลดล็อกต้องมีมาตรการดำเนินการเป็นขั้นตอนที่ยังกำหนดอยู่ รวมทั้งพิจารณามาตรการตรวจสอบ การคัดกรองให้เหมาะสม รวมทั้งการดำเนินการทุกอย่างให้ยังคงเป็นไปตามหลักการ Social Distancing และประชาชนคงเห็นความสำคัญในการดำเนินการที่ชัดเจน จะได้เกิดความไว้วางใจ ร่วมมือกับรัฐบาล มาตรการ Work From Home ที่ยังต้องใช้ จะปรับอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ย้ำเจาะตรวจเข้มกลุ่มเสี่ยงเน้นแรงงาน

นอกจากนี้ นายกฯให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ ให้เพิ่มการตรวจให้เข้มข้นในกลุ่มเสี่ยง สํารวจกลุ่มคนทำงานที่พบเจอคนจำนวนมาก เช่น แม่ค้า กลุ่มคนที่เคยตรวจไปแล้ว อาจพิจารณาตรวจอีกรอบ เพื่อให้มั่นใจ ตลอดจนพิจารณาการสุ่มตรวจแรงงาน ทั้งนี้ ให้สาธารณสุขชี้แจงทำความเข้าใจการวิจัย ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งข้อมูลการนำหน้ากากกลับมาใช้ซ้ำ

ปรับกระบวนการคัดกรองให้จบใน40นาที

ในส่วนการเดินทางเข้าประเทศนั้น นายกฯสั่งสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ ชี้แจงให้คนไทยให้ทราบถึงขั้นตอนดำเนินการเมื่อเดินทางกลับต้องเข้ากระบวนการ State Quarantine และ Local Quarantine ของไทย และขอให้กระทรวงสาธารณสุขรับคนที่สนามบินให้เร็วขึ้น แต่ต้องปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงได้รายงานมาแล้ว และใช้เวลาเพียง 40 นาที

มั่นคง ครองไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

กำหนดการเดินทางเข้าทางบกผ่านแดนทางภาคใต้ วันละ 350 คน โดยให้ช่วยกันบริหารจัดการให้ดี ถ้าทำให้ได้มากจะผ่อนคลายความตึงเครียดของคนไทยที่อยากเดินทางกลับบ้าน

บิกิตูคงเคอร์ฟิวชายพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน
มีรายงานข่าวจากที่ประชุมสคบ.เปิดเผยว่า ในที่ประชุมนายกฯเป็นห่วงผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยภาพรวม แต่บางพื้นที่ยังมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากอยู่ จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข ไปประเมินและหารือกับผู้ประกอบการและร้านค้าที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ เพื่อพิจารณาผ่อนปรนมาตรการให้บางอาชีพ โดยย้ำว่าให้ผ่อนคลายทีละนิด อาทิ ตลาดนัด หรือร้านค้าบางประเภทที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าที่เป็น แต่ก็จะต้องมีมาตรการเข้มในการรักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการใช้เจลล้างมือก่อนเข้าพื้นที่ แต่อย่างกรณีของร้านเหล้า สถานบันเทิงต่าง ๆ นั้นยังคงใช้มาตรการเข้มอยู่ต่อไป และยังคงมีมาตรการเคอร์ฟิวต่อเนื่อง รวมทั้งจะขยายเวลา ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.)ต่อไปก่อนซึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า 1 เดือน

ย้ำทำงานที่บ้านยังจำเป็นต้องทำ
รายงานข่าว ยังระบุด้วยว่านายกฯยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจและทหาร ผ่อนผันยานพาหนะบางประเภทที่จำเป็นในการขนส่ง เพื่อใช้ประกอบอาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม นายกฯยังเน้นย้ำการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH) ว่ายังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอรับรองหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่อไป

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

เคอร์ฟิว

รายนาม มั่วสุม 86 คน พฤติกรรมซ้ำซาก ปทุมธานีมีผู้กระทำผิดมากที่สุด ด้าน ตำรวจดำเนินคดีผู้ใจบุญแจกของ ไม่เว้นระยะห่าง ทั้งปล่อยให้มีการทะเลาะวิวาท ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 เมษายน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงว่า ผลการปฏิบัติงานช่วงเคอร์ฟิวคืนวันที่ 19 เมษายน ต่อเนื่องเช้าวันที่ 20 เมษายน มีผู้ฝ่าฝืน ออกนอกเคหสถาน 660 คน ลดลงจากคืนก่อน 14 ราย รายนาม มั่วสุม 86 คน เพิ่มขึ้นจากคืนก่อน 18 คน พฤติกรรมซ้ำซาก เดิมๆ จึงขอให้ท่านร่วมมือ อย่าให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้น เพราะมาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องการันตีว่าถ้าไม่ชุมนุมก็ไม่ต้องคิดโรครมีความสำคัญเชื่อมโยงกัน ตัวเลขก็จะลดลงเรื่อยๆ ส่วน 10 จังหวัดที่มีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวมากที่สุด ได้แก่ ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี สระบุรี สงขลา เชียงใหม่ และมี 8 จังหวัดที่ไม่มีผู้ฝ่าฝืนเลย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี พิจิตร สกลนคร ศรีสะเกษ อุทัยธานี นุรีรัมย์ และอ่างทอง

จับเเย่นต์ค้าหน้ากา

ที่กองบังคับการปราบปราม(บก.ป.) พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. สั่งการให้ พล.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ ผกก.1 บก.ป., พล.ต.ต.อานันท์ วัชรวัชระ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.ฐิญาพร ภากรกุล

หัตถิน อายุ 31 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.318/2563 ลง วันที่ 17 เม.ย. 2563 ข้อหา “ฉ้อโกง” ได้ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ ถ.เดชอุดม-บุณฑริก ม.15 ต.บ้านกลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก น.ส.ฐิญาพร ได้อ้างตัวเป็นเเย่นต์ขายหน้ากาอนามัย รายใหญ่ทางภาคอีสาน อ้างว่ามีสินค้าหน้ากาอนามัยจำนวนมาก ทำให้มีผู้หลงเชื่อติดต่อสั่งซื้อ พร้อมโอนเงินค่านัดจำและค่าสินค้าล่วงหน้าบางส่วนให้กับผู้ต้องหา รายนี้เป็นกว่า 560,000 บาท แต่เมื่อถึงกำหนดนัดรับสินค้า น.ส.ฐิญาพร กลับไม่สามารถนำสินค้าหน้ากาอนามัยมาส่งมอบให้กับผู้เสียหายได้จริง

ผู้เสียหายได้ตรวจสอบประวัติพบว่า มีเหยื่อถูกระทำในลักษณะเดียวกันอีก 20 ราย ความเสียหายรวมกว่า 10 ล้านบาท จึงเข้าแจ้งความที่ สน.โคกคราม จนศาลออกหมายจับ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะสืบทราบว่า น.ส.ฐิญาพร ได้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว

จากการสอบสวน น.ส.ฐิญาพร ให้การปฏิเสธ อ้างว่าตนเองเป็นเพียงคนกลางคอยรับเงินส่วนต่าง จากพ่อค้าที่ประเทศลาว พร้อมยืนยันว่าสินค้ามีจริง แต่เกิดปัญหาด้านการขนส่ง ทำให้ไม่สามารถส่งหน้ากาอนามัยให้กับผู้เสียหายได้ตามกำหนด เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ จึงแจ้งข้อหาตามหมายจับก่อนนำตัวส่ง สน.โคกคราม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

รวบ2สาวใหญ่ขายหน้ากาเกินราคา

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ชาวลิต แสงพิชน์ ผบช.สทส. ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) พร้อม พล.ต.ต.ศิริพงษ์ ติมูลา รอง ผบช.สทส. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาสัย ผบก.ปคบ. พล.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว ผกก.ควบคุมธุรกิจงานเที่ยวและมกฏเทศก บช.ทท. นายชาติ อารีวงศ์ ผอ.กองตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน ร่วมแถลงข่าวจับกุม นางสลิล หรือ กิ๊พ

บันศรี อายุ 56 ปี และน.ส.วีณา หรือ น้า วิภารัตนเศรษฐี อายุ 55 ปี พร้อมของกลางหน้ากาอนามัยกว่า 5 แสนชิ้น ที่ขายในราคาชิ้นละ 11.50 บาท

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับกุมได้ที่บริษัท กานต์สลิค ซัพพลายเออร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 3/354 ซ.เทพนิมิตรเหนือ ถ.เอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ เบื้องต้นแจ้งข้อหาตามความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหน้ากาอนามัย จึงขอให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งราคาของสินค้า (หน้ากาอนามัย) และเป็นผู้ผลิตไม่แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิตกระบวนการผลิต และวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อันมีความผิด ม.25

ดำเนินคดีคนแจกของ

วันเดียวกัน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยมติที่เสนอให้นำเสนอข่าวเป็นคดีวิบัติโอ ที่มียุคคลจำนวนมากมารับแจกสิ่งของบริจาคในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งคดีวิบัติโอเหตุการณดังกล่าวพบว่า มีผู้มารับสิ่งของบริจาคทำร้ายร่างกายกันนั้นได้รับรายงานจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาลว่า จากการตรวจสอบคดีวิบัติโอดังกล่าว พบว่าเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2563 เวลาประมาณ 16.30 น. ที่บริเวณถนนกรุงเกษม หน้าโรงแรมศรีกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2 ได้ทำการพิสูจน์ทราบ ตลอดจนสืบหาบุคคลที่มาแจกสิ่งของในวันดังกล่าว พบว่าผู้ที่นำอาหารและเงินมาแจก ให้กับประชาชน ประมาณ 100 คน มีได้จัดการให้ประชาชนที่มารับบริจาค มีการเว้นระยะห่าง หรือมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค ซึ่งต่อมาได้พบพนักงานสอบสวน พร้อมรับว่าเป็นผู้มาแจกสิ่งของให้กับประชาชนในวันเกิดเหตุจริง และได้แจ้งข้อกล่าวหา ในความผิดฐาน “ฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการจัด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

กิจกรรมมีส่วนร่วมในลักษณะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ”

สำหรับ ผู้ที่มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์-บริโภค อาหารและเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสานกับ จังหวัด หรือ อำเภอ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้ทราบก่อนแจกจ่ายสิ่งของ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติ ตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

ไม่เชียวพบ-ให้ส่งเป็นเอกสารใน 1 พุค.
จน. ผู้ถึงเจ้าแล้ว

ขอทำโครงการช่วยประช.
ยืนยันไม่รับบริจาคเงิน
อนุทินขงริสตาร์ต 32 จว.
นำร่อง 4 จังหวัด สิบเม.ย.
จ่อยึด 'เคอร์ฟิว-ถูกเงิน'
ไร้ตายวันที่ 3-ป่วยใหม่ 27
'บักซู' สั่ง สธ.แม่จันคัดกรองริสตาร์ต เล็งยึด
พ.ร.ก.ถูกเงินอีก 1 เดือน ทิมอนุทินขง 32 จังหวัด
กลุ่มแรกคลายล็อก (อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 1

บัญชีดำ

ขอลับนัมหมิ่น-จากสหรัฐ 2 พัน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ คบค. แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รายงานข้อมูลคนไทยประสงค์ขอลับประเทศ ช่วงหลังวันที่ 30 เมษายนนี้ มีประมาณ 8,998 คน จาก 14 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา 1,950 คน ออสเตรเลีย 786 คน นิวซีแลนด์ 600 กว่าคน อินเดีย 600 กว่าคน ญี่ปุ่น 280 คน ซาอุดีอาระเบีย 290 กว่าคน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 335 คน เมียนมา 600 กว่าคน กัมพูชา 500 กว่าคน อินโดนีเซีย 500 กว่าคน เกาหลีใต้ 400 คน ฟิลิปปินส์ 331 คน ศรีลังกา 40 คน มัลดีฟส์ 160 คน

ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากเปิดลงทะเบียนในวันที่ 25 เมษายนนี้ จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีมาตรการควบคุมดูแลอย่างดี เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยมาตรการต่างๆ จะต้องไม่หย่อนยานแน่นอน ทั้งนี้ ผู้ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ fit-to-fly การรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ส่วนคนไทยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ได้ ทางกระทรวงการต่างประเทศจะประสานทางแพทย์ช่วยดำเนินการให้

มท.มั่นใจไร้ปัญหาเตียง-ยา

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่ดูแลมาตรการการเดินทางเข้าออกทางบก และจัดสถานที่กักกันโดยรัฐกำหนดให้มัน ทางปลัด มท. รายงานว่า มีการเตรียมไว้ 796 แห่ง สามารถรองรับได้ 20,941 คน แต่ขณะนี้คนเข้าพัก 2,339 คนเท่านั้น ส่วนความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ความก้าวหน้าทางด้านวิจัย ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า หากมีการระบาด ตัวเลข 1 คน สามารถแพร่เชื้อให้ 1.12 คน ไม่น่ามีปัญหาทั้งเตียง หนักกักอนามัย ชุด PPE และยา สามารถดูแลได้

“นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยการใช้ฟิลาเรียโรเพื่อต้านไวรัส พัฒนากวักชันที่ไทยร่วมมือกับต่างประเทศ และสถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นนำ การนำพลาสมามาใช้รักษาผู้ป่วย การศึกษาการใช้ยาฟ้าผ่าเวียร์ซึ่งเป็นยาที่มีความสำคัญมาก” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

‘เทวัญ’รอรับพระ-ชีแสงวงบุญ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพระสงฆ์ แม่ชี และญาติธรรมจะเดินทางกลับจากการแสวงบุญที่ประเทศอินเดียในวันที่ 24-25 เมษายนนี้ว่า เบื้องต้นได้รับการประสานกว่า ในวันที่ 24 เมษายน จะเดินทางมาประมาณ 171 คน โดยเป็นพระสงฆ์ 120-130 รูป นอกจากนี้ก็เป็นแม่ชีและญาติธรรม ขณะที่ในวันที่ 25 เมษายน จะกลับมาก่อกว่า 170 คน โดยจะไปรับด้วยตนเอง นายเทวัญกล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสานกับกองทัพ เพื่อเตรียมจัดสถานที่กักตัวสำหรับพระสงฆ์ โดยเบื้องต้นได้แจ้งไว้ที่พุทธมณฑล เพราะมองว่าที่พุทธมณฑลสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างสะดวก หากต้องไปกักตัวในสถานที่อื่นๆ อาจไม่สะดวก แต่ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาว่า เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่

สี่หมื่นบัญชีดำลอบเข้าประเทศ

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน

ที่ผ่านมาของการเริ่มปิดด่านไทย-มาเลเซีย จนถึงวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา พบมีผู้ลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ ที่เจ้าหน้าที่จับกุมได้ 301 คน และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายคือ เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 2,000 บาท แล้วแต่ดุลพินิจแต่ละพื้นที่ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

“ขอความร่วมมือให้ประชาชน ที่มีความคิดจะเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ให้หันไปใช้กระบวนการทางสถานทูต และสถานกงสุล อย่ามาอ้างว่าการลักลอบเข้าเสียค่าปรับถูกกว่า เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ขออย่าเห็นแก่ตัว เพราะเจ้าหน้าที่ต้องให้ทุกคนดำเนินการตามขั้นตอน ในการกรองคนก่อนเข้าประเทศ และบุคคลเหล่านี้หากทางเจ้าหน้าที่จับกุมได้ อาจถูกแบล็กลิสต์ห้ามเข้า-ออกประเทศในอนาคต” พล.ต.ปราโมทย์กล่าว

คนไทยในมาเลย์แยกกลับ

ที่ จ.นราธิวาส ผู้สื่อข่าวรายงานการผ่อนปรนให้คนไทยที่ตกค้างอยู่ในรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยผ่านด่านพรมแดนสุโงโกล-ลก จ.นราธิวาส ที่อยู่ตรงกันข้ามกับด่านพรมแดนเมืองรันตูบูนยัง รัฐกลันตัน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ว่าในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุโงโกล-ลก ได้อำนวยความสะดวกด้วยการนำรถกระบะ 2 คัน ไปรับคนไทยที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนเมืองรันตูบูนยัง เทียบละ 7 คน นำกลับมายังด่านพรมแดนสุโงโกล-ลก และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า คนไทยแสดงความประสงค์ผ่านสถานทูตและสถานกงสุลไทยที่จะเดินทางกลับในวันนี้ (20 เมษายน) จำนวน 100 คน ทั้งนี้ 2 วันที่ผ่านมา มีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เดินทางผ่านด่านพรมแดนสุโงโกล-ลก แล้ว 108 คน จากยอดที่แจ้งรายชื่อไว้กับสถานทูตและสถานกงสุล 192 คน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับกลุ่มบุคคลอีก 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีหนังสือเดินทางถูกต้อง แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากสถานทูตและสถานกงสุล กับกลุ่มที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน เมื่อเดินทางผ่านด่านพรมแดนสุโงโกล-ลก จะนำไปเปรียบเทียบปรับคนละ 800 บาท ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ พบว่า 2 วันที่ผ่านมาได้เดินทางเข้าประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 559 คน

3วันผ่านด่านสะเดา301คน

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานการเดินทางกลับประเทศของคนไทยในมาเลเซีย ผ่านด่านพรมแดนสะเดา ว่าวันที่ 3 มีผู้เดินทางเข้ามาแล้ว 106 คน นำเข้าสถานที่กักตัว ซึ่งเป็นโรงแรมใน อ.สะเดา จำนวน 75 คน (อยู่ต่างภูมิลำเนา) ส่วนที่เหลือส่งตัวกลับไปกักตัวที่ภูมิลำเนา ซึ่งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจำนวนนี้มี 6 คน ที่มีไข้และมาจากพื้นที่เสี่ยง นำตัวส่งเก็บสารคัดหลั่ง ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสะเดา

นายชวักดิ์ สุวรรณศิริ นายอำเภอสะเดา กล่าวว่า ภาพรวม 3 วันมีผู้เดินทางกลับมาแล้ว 301 คน เข้ากักตัวที่โรงแรม 2 แห่งใน อ.สะเดา กว่า 200 คน ส่วนที่เหลือกระจายกักตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

โดยโรงแรม 2 แห่งในอำเภอสะเตงนั้น ยังมีห้องพักเพียงพอสำหรับเป็นสถานที่กักตัว และจากการตรวจกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 15 คน ผลเป็นลบทั้งหมด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

19คนป่วยโควิดอาการดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มชาวไทยมุสลิมที่เดินทางเข้ากักตัวที่อาคารที่พักนักกีฬา ภายในสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากเดินทางกลับจากทำกิจกรรมทางศาสนาหรือดะวะห์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย รวม 22 คน เมื่อ 6 เมษายนที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ติด

เชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 19 คน เหลือกักตัวอยู่ที่สนามกีฬา 3 คน โดยกักตัวครบ 14 วันแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะส่งตัวกลับภูมิลำเนาในอำเภอต่างๆ ของ จ.สงขลา ในวันที่ 21 เมษายน ส่วนอีก 19 คนที่ติดเชื้อมันั้น ทั้งหมดอาการดีขึ้นตามลำดับ รักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นาหม่อม อ.นาหม่อม จำนวน 16 คน และที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ 3 คน

เขียนรายชื่อรถกลับ 13 ราย

รายงานข่าวจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย แจ้งว่า กรณีกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ ได้ทำเรื่องขอกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 21 จุดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน นั้น จ.เชียงราย มีจุดผ่านแดนถาวรที่เปิดรองรับ 2 จุดคือที่ อ.แม่สาย เชื่อมกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา และ อ.เชียงของ เชื่อมกับเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว นั้น พบว่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง 2 อำเภอ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกำลังไปรองรับการเดินทางกลับ

ทั้งนี้ จากการประสานกับทางการท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อนบ้านพบว่า คนไทยที่จะเดินทางกลับเข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย ได้ลงทะเบียนผ่านกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาเพียง 11 ราย ขณะที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงของ พบว่ามีผู้ลงทะเบียนขอกลับประเทศไทยเพียง 2 ราย โดยทำเรื่องขอเดินทางกลับในวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ามีความไม่พร้อมด้านเอกสาร จึงขอเลื่อนกลับมาในวันที่ 21 เมษายน

10คนเข้าไทยผ่านด่านแม่สอด

ที่ จ.ตาก พล.ต.อ.กฤษณ์ ธีรพัฒน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นพ.วรวิชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมคณะร่วมรับคนไทย 10 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศเมียนมา บริเวณด่านพรมแดนไทย “เมียนมา สะพานมิตรภาพไทย” เมียนมา แห่งที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จากนั้นได้มีการทำความเข้าใจ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการคัด

กรอง ซักประวัติ และนำไปกักตัว 14 วัน

พล.ต.อ.กฤษณ์กล่าวว่า ที่ด่านพรมแดนไทย “เมียนมา อ.แม่สอด” มีคนไทยเดินทางกลับประเทศเมียนมาเมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา จำนวน 8 คน ซึ่งทหารเข้ามาดูว่ามีข้อติดขัดหรือไม่ หากมีจะติดต่อพูดคุยกับคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา ส่วนท้องถิ่น (ทีบีซี) ส่วนการปิดพรมแดนสินค้า ทำข้ามต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนทั้งหมดนั้น ยังต้องควบคุม และปิด โดยไม่มีการข้ามไปมา เว้นแต่ด่านพรมแดนถาวรเท่านั้น

ผวจ.หนองคายนำทีมต้อนรับ

ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย นายธนชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาต้อนรับคนไทยที่จะกลับจาก สปป.ลาว เป็นวันที่ 3 ที่แจ้งความประสงค์ไว้ 15 คน แต่มีการลงทะเบียนขอกลับเพิ่มอีก 16 คน เป็น 31 คน ทั้งนี้ เมื่อคนไทยเดินทางมาถึงด่านพรมแดนฝั่งไทย ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผ่านขั้นตอนการเข้าเมือง จัดทำทะเบียนประวัติ รับพิมพ์คำชี้แจง ก่อนเดินทางไปยังสถานที่กักตัว

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับจาก สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย ที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว ล่าสุดมีทั้งหมด 40 คน แยกเป็น วันที่ 18 เมษายน 8 คน (เดินทางกลับมา 7 คน) วันที่ 19 เมษายน 9 คน (เดินทางกลับมา 8 คน) วันที่ 20 เมษายน 15 คน (ลงทะเบียนเพิ่มอีก 16 คน รวม 31 คน) วันที่ 21 เมษายน 4 คน, วันที่ 22 เมษายน 1 คน, วันที่ 25 เมษายน 1 คน และวันที่ 1 พฤษภาคม 2 คน

เกสต์เฮาส์ให้สาวผู้ตีพักรู้

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา สังเกตเห็นผู้โดยสารชาวต่างชาติเพศหญิง อยู่ภายในสนามบิน จึงเข้าไปสอบถามทราบว่า เป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติอังกฤษ ทำงานผ่านระบบออนไลน์ แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษประกาศปิดประเทศ ทำให้นายจ้างไม่สามารถโอนเงินมาให้ได้ ไม่มีเงินเหลือติดตัว จึงมารออยู่ที่สนามบิน ซึ่งหากนายจ้างโอนเงินมาให้ก็จะเดินทางต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเสนอที่จะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือ แต่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวขออาศัยพักรอในพื้นที่ท่าอากาศยานไปก่อน เพราะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าการเดินทางไปกรุงเทพฯ

“หลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวของนักท่องเที่ยวสาวรายนี้ออกไป เมื่อเวลาประมาณ 22.25 น. วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา ท่าอากาศยานเชียงใหม่

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากเจ้าของกิจการ เกสต์เฮาส์ แห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ แสดงน้ำใจที่จะรับนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวไปดูแลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวไปส่งยังเกสต์เฮาส์ดังกล่าวแล้ว”

ฉก.ปัตตานีแจกข้าวกล่อง

พ.อ.ไชยมงคล ประโลมรัมย์ รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี เปิดฝักรถบรรทุกส่ง 3 ตันของ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี มาแล้ว 2 สัปดาห์ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าหมู่บ้านโต๊ะซูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลและกันดาร ชาวบ้านทำการเกษตรและรับจ้างรายวัน เมื่อมีการปิดหมู่บ้าน ไม่ให้มีการสัญจรไปมา ชาวบ้านจึงเดือดร้อนในเรื่องของปากท้อง

“หน่วย ฉก.ปัตตานี และหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ทั้ง 3 ฝ่าย หาทางออกด้วยการนำรถสามล้อ นำอาหารไปเลี้ยงชาวบ้าน 200 กล่อง และถุงยังชีพ ให้หน่วยทหารพรานหญิง หน่วยจัดการพลเรือน ฉก. 44 เข้าพื้นที่เดินแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ช่วยบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น” พ.อ.ไชยมงคลกล่าว

โคราชไร้ผู้ป่วยโควิด14วัน

ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.วันนรินทร์ รัชต์ พิษณุคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นพ.สุชาติ เจนเกียรติกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สรุปได้ว่า จ.นครราชสีมา ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมเป็นวันที่ 14 ติดต่อกัน

“ข้อมูลโปรแกรม COVID19 KORAT มีการรายงานผู้ที่เดินทางเข้า จ.นครราชสีมา จาก 32 อำเภอ ว่ามีจำนวน 42,615 ราย โดยเฝ้าระวังครบ 14 วัน 35,390 ราย และปัจจุบันยังต้องติดตามต่อเนื่องอีก 7,225 ราย โดยเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 31 มีนาคม-20 เมษายน จำนวน 72 ราย และที่กลับจากสถานที่กักตัว รวม

เป็นยอด 90 ราย ซึ่งได้กักตัวครบกำหนดแล้ว 68 ราย” นายวิเชียรกล่าว

กระบี่ติดเชื้อเพิ่ม1-ยะลาอีก2

ที่ จ.กระบี่ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า มีผู้ป่วยสะสมยืนยันรวม 19 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 10 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชายชาวอังกฤษ อายุ 56 ปี มีประวัติเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย

ที่ จ.ยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย รวมผู้ป่วย 101 ราย รักษาหายสะสม 46 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 53 ราย เสียชีวิต 2 ราย สำหรับผู้ป่วยใหม่ 2 รายนั้น รายแรกเป็นชาย อายุ 56 ปี อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง จังหวัดประกาศห้ามเข้าออก เป็นผู้สัมผัสกับรายที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นเครือญาติไม่มาหาลูกกัน ส่วนรายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 27 ปี ติดเชื้อจากการไปสัมผัสกับผู้ป่วยร่วมชุมชน

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่านครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีกับผู้หายป่วยจากโรคโควิด-19 จำนวน 1 ราย ที่หมู่ 5 ต.นางหลง อ.ชะอวด ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านเป็นรายที่ 5 ของจังหวัด ทั้งนี้ ยังคงมีผู้ป่วยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 6 ราย จากจำนวนผู้ป่วยสะสม 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ส่งกลุ่มตะวะหือคนกลับบ้าน

ที่ จ.สตูล นพ.วิตร วนิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาคสนามสตูล เป็นประธานพิธีปล่อยตัวกลุ่มตะวะหือ จำนวน 8 คนกลับบ้าน ซึ่งอยู่ในคณะที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 26 คน เมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา โดยเข้ากักตัวที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เพื่อเฝ้าสังเกตอาการติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 14 วันแล้วไม่พบเชื้อ ส่วนที่เหลืออีก 18 คน ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ แต่ส่วนใหญ่อาการดีขึ้นเป็นลำดับ

ส่วนที่ศูนย์เวียงเวียงพาราจังหวัดนครพนม บ้านดงโชค ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม นายสมศักดิ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานพิธีส่งผู้กักตัวครบ 14 วันกลับบ้าน จำนวน 22 คน

ภูเก็ตนับพันแห่รับของบริจาค

ที่ ภูเก็ต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวงเวียนสุรินทร์ หรือวงเวียนหอนาฬิกา ผังถนนคลังชั้น ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ได้มีชาวบ้านนับพันคนมายืนต่อแถว เพื่อรอรับสิ่งของบริจาคจากกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่รวมตัวและรวมเงินจัดซื้อข้าวอบ

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสิ่งของที่นำมาบริจาคมีการบรรจุสูงกว่า 1,000 ถุง ใส่ท้ายรถกระบะมากกว่า 5 คัน โดยเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย นำโดย พ.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต นายคณัย ใจแข็ง ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครภูเก็ตกว่า 30 นาย มาคอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร ตลอดจนคอยจัดแถวประชาชน เพื่อเว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง การมอบสิ่งของจึงแล้วเสร็จ

นายคณัยกล่าวว่า การที่มีผู้ใจบุญต้องการนำสิ่งของมาบริจาคให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐต่างให้การสนับสนุน แต่ฝากประชาชนสัมพันธ์ไปยังผู้ใจบุญด้วยว่าควรแจ้งหรือประสานมายังอำเภอเมืองภูเก็ต หรือที่ สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ นำกำลังมาช่วยจัดระเบียบต่างๆ สิ่งสำคัญเพื่อต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19